

รายงานผลการดำเนินงาน
การบริการขาเทียมเครือข่ายกายภาพบำบัดจังหวัดมหาสารคาม

ตามที่โรงพยาบาลโกสุมพิสัยร่วมกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้มีการจัดตั้งโรงงานขาเทียมพระราชทานในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งถือว่าเป็นความเชี่ยวชาญพิเศษหนึ่งขององค์กร เพื่อให้คนพิการที่ตัดขาได้รับขาเทียม ส่งผลให้สามารถเคลื่อนย้าย เคลื่อนไหวได้ และมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม การพัฒนางานดังกล่าวนี้ มีโอกาสพัฒนาหลายด้าน ดังนั้นเพื่อให้การบริการฟื้นฟูด้วยการทำขาเทียมของโรงพยาบาลโกสุมพิสัยมีคงระดับประสิทธิภาพ ทั้งการบริการ จึงได้มีการจัดทำกิจกรรมการรับฟังข้อคิดเห็นและเสียงสะท้อนจากผู้รับบริการกลุ่มนี้โดยตรง ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ซึ่งได้ข้อเสนอแนะหลายประการ เช่น ระบบการดูแลคนพิการก่อนและหลังการนัดทำขาเทียม เป็นต้น เพื่อการพัฒนาระบบการทำขาเทียมของโรงพยาบาลโกสุมพิสัย จึงได้เชิญผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ นักกายภาพบำบัดจากโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง และตัวแทนคนพิการ จากตำบลต่างๆ จำนวนแห่งละ ๑ คน เข้าร่วมการจัดทำแผนงานระดับหน่วยงาน เพื่อให้งานกายภาพบำบัด โรงงานขาเทียมฯ ได้ใช้เป็นแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม และ ในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ ได้ให้นักกายภาพบำบัดจากโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งในจังหวัดมหาสารคามร่วมพิจารณา ยกร่างวิธีปฏิบัติเรื่องการบริการขาเทียมเครือข่ายกายภาพบำบัดจังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้เป็นแนวทางที่ใช้ร่วมกันในจังหวัดมหาสารคาม



ภาพนักกายภาพบำบัดจากโรงพยาบาลชุมชน ร่วมกันพิจารณาและยกร่างวิธีปฏิบัติเรื่อง
การบริการขาเทียมเครือข่ายกายภาพบำบัดจังหวัดมหาสารคาม

ผลการดำเนินงานการบริการขาเทียมเครือข่ายกายภาพบำบัดจังหวัดมหาสารคามซึ่งดำเนินการโดยเครือข่ายนักกายภาพบำบัดจังหวัดมหาสารคาม ที่ได้ปฏิบัติตาม วิธีปฏิบัติเรื่องการดำเนินการบริการขาเทียมที่ได้นักกายภาพบำบัดและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามาออกแบบการบริการที่เหมาะสม มีผลการให้บริการดังนี้

ตารางที่ ๑ แสดงจำนวนผู้รับบริการขาเทียมตั้งแต่ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึง มิถุนายน ๒๕๖๓

อำเภอ	กุตุรัง	บรบือ	เชียงยืน	วาปีปทุม	โกสุมพิสัย	กันทรวิชัย	ชื่นชม	ยางสีสุราช	เมือง
จำนวน คน พิการ (คน)	๑	๔	๒	๑	๙	๑	๒	๑	๑



ภาพที่ ๑ แสดงการเยี่ยมบ้าน เพื่อให้ความรู้เรื่องการดูแลต่อขา แก่คนพิการตัดขาแบบใต้เข่า



ภาพที่ ๒ แสดงการให้ความรู้การดูแลต่อขาคนพิการที่ถูกตัดขา ในโรงพยาบาล



ภาพที่ ๓ แสดงการตรวจ และวัดตอขา เพื่อเตรียมทำขาเทียม ในคนพิการขาขาดระดับใต้เข่า



ภาพที่ ๔ แสดงการใส่ขาเทียม ในคนพิการตัดขาในระดับใต้เข่า



ภาพที่ ๕ แสดงการฝึกเดินในผู้ป่วยใส่ขาเทียมระดับใต้เข่า

สรุป

จากการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการเพื่อช่วยเหลือขยายกายภาพบำบัดจังหวัดมหาสารคาม ได้สามารถให้บริการการทำขาเทียมแก่คนพิการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่วัดและประเมินผลด้วยความพึงพอใจของคนพิการ ยิ่งไปกว่านั้น ยังส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว เป็นรูปธรรม เพราะคนพิการสามารถประกอบอาชีพได้และช่วยเหลือตัวเองในกิจกรรมประจำวันได้เป็นอย่างดี ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัว ทั้งนี้ความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการนี้ เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ คนพิการ และสหวิชาชีพในจังหวัดมหาสารคาม

การพัฒนาต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความยั่งยืนนั้น สหวิชาชีพต้องมีการสำรวจข้อมูลปัญหา ตลอดจนการมีช่องทางเพื่อให้คนพิการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น มีโอกาสส่งต่อข้อมูลต่างๆ ให้ถึงแก่ผู้รับผิดชอบนำไปแก้ไขและพัฒนาต่อไป